



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
3 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 3 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,172 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,465,703 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,832 ราย รักษาหายสะสม 2,359,082 ราย ยังรักษาอยู่ 84,413 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย เสียชีวิตสะสม 22,228 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 384,721,160 (+2,713,306) ราย เสียชีวิต 5,715,161 (+9,712) ราย รักษาหาย 304,746,394 (+1916,441) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO พบการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส BA.2 ใน 57 ประเทศทั่วโลก/ ย้ำโคโรนาจะไม่เป็นโรคประจำถิ่น โดยจะยังคงสถานะโรคระบาดเสมอ แอฟริกาใต้ นักวิทยาศาสตร์โนมิสศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างไวรัสโคโรนาไวรัส HIV พบหลักฐานเชื้อโรคทั้ง 2 ชนิด อาจก่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ของโคโรนาไวรัส ตองกา ล็อกดาวน์อย่างน้อย 48 ชม. หลังพบผู้ป่วยโควิดในชุมชนกลุ่มแรก สหรัฐฯ เด็กป่วยโควิดเพิ่ม 3.5 ล้านคน ยอดสะสมเกิน 11 ล้านคน เดนมาร์ก ยกเลิกบังคับสวมหน้ากาก เนื่องจาก ประชา.มีภูมิคุ้มกัน โอมิครอนไม่รุนแรง ออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์กักตัวลดวัคซีนโควิด 19 เด็กต่ำ ขณะโรงเรียนใกล้เปิด เนเธอร์แลนด์ พบผู้ป่วยใหม่มากกว่า 5 แสนราย อินโดนีเซีย คาดจุดสูงสุดผู้ติดเชื้อโอมิครอนสูงเกิน 3 เท่า ไฟเซอร์ ยื่น FDA ขออนุมัติใช้วัคซีนโควิด19 เป็นกรณีฉุกเฉินในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ไนวาแวกซ์ ยื่น FDA ขออนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ประเด็นสำคัญ

1. การฉีดวัคซีนเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, ประชาชาติ, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, โพสต์ทูเดย์, ช่อง 7,9, js100, Chiangmainews, mcot, nationtv, thebangkokinsight, workpointtoday, INN, NBT, TNN, voicetv, 77kaoded)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ชี้แจงจากกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การฉีดวัคซีนซิโนแวคให้เด็กเป็นการระบายสต็อกว่า สธ. มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพิจารณาการฉีดวัคซีนซิโนแวคในเด็กอายุ 3-17 ปี อย.จะจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 4 ก.พ.นี้ ซึ่งวัคซีนซิโนแวคได้รับบริจาคจากประเทศจีนประมาณ 2 ล้านโดส และเป็นสูตรเดียวกับกรมควบคุมโรค ยืนยันวัคซีนในเด็กมีเพียงพอ ผู้ปกครองบางส่วนกังวลวัคซีน mRNA ดังนั้นวัคซีนเชื้อตายของซิโนแวคเป็นทางเลือก

- นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งเอกสารประกอบการยื่นขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคสำหรับเด็ก 3 ขวบขึ้นไปครบถ้วนแล้ว อย.ยังไม่เรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ 4 ก.พ.นี้

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงประเด็นความกังวลของผู้ปกครองยังตัดสินใจไม่ได้ว่าบุตรหลาน 7 กลุ่มโรคเสี่ยง อายุ 5 ปีขึ้นไปจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดใดระหว่างซิโนแวคหรือไฟเซอร์ ขอให้ปรึกษากุมารแพทย์ ทั้งนี้วัคซีนซิโนแวคต้องรอ อย. อนุมัติก่อน นอกจากนี้มี 3 ทางเลือกสำหรับการฉีดไฟเซอร์ในผู้ใหญ่ คือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาดปกติ 30 ไมโครกรัม/โดส (เต็มโดส) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาด 15 ไมโครกรัม/โดส (ครึ่งโดส) และฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง ขนาด 10 ไมโครกรัม/โดส แต่คำแนะนำของ สธ.คือเต็มโดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ)

- ศธ.-มท.-สธ. ร่วมจัดเสวนา "ร่วมใจ 3 กระทรวง มั่นใจเปิดเรียน On Site พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์" เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัย รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุปัญหาสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ คือความกังวลของผู้ปกครองและผู้บริหารจังหวัด ขณะนี้โควิด 19 กำลังใกล้จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ด้าน นพ.สรวิศ ุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงสถิติการเกิดโรคว่า ส่วนมากเกิดจากการรวมกลุ่มของเด็ก แม้โรงเรียนจะดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีการฉีดวัคซีนครบแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนประจำ พบการติดเชื้อค่อนข้างมาก แต่มีข้อดีคือไม่มีการนำไปแพร่เชื้อภายนอกเพราะกักตัวในพื้นที่เดียวกัน ขอเน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม และจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มขนาดเล็ก

2. การเปลี่ยนผ่านโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, INN, thaipbs, thestandard, acnews, thailandplus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. กำชับทุกหน่วยงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยวางเป้าหมายจะปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย มีความมั่นใจในความพร้อมทั้งยา เวชภัณฑ์ และสถานพยาบาลในการดูแลรักษาเหมือนกับการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออื่นๆ ส่วนการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม โดยเฉพาะสถานบันเทิง คาราโอเกะ ผับบาร์ยังคงควบคุมอย่างหนักให้อยู่ในลักษณะร้านอาหาร

3. อาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, TNN, thaipbs, amarintv, thailandplus, voicetv, nationtv)

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ฯ ตรวจสอบไวรัสติดเชื้อเข้าไปในเซลล์สมองผู้ป่วยโควิด และกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติคล้ายกระบวนการที่พบในโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อม ชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อ ไม่ใช่รักษาหายแล้วจบ แต่มีโอกาสเกิดปัญหา Long Covid ระยะยาวได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยผู้ป่วยบางรายมีอาการสมองเสื่อมถอยหลังจากติดเชื้อโควิด 19 มักพบในช่วง 1 - 6 เดือน เป็นภาวะที่สมรรถภาพการทำงานของสมองถดถอย ส่วนมากในด้านสมาธิ ทักษะ การตัดสินใจ การวางแผน และความจำระยะสั้น โดยจะมีอาการรู้สึกสมองล้า (brain fog) รู้สึกตื้อ มึน ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ ส่งผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน หรือการเข้าสังคม

- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากผู้ป่วยมีโรคทางระบบประสาทและสมองอยู่เดิม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เมื่อติดเชื้อโควิด 19 แบบเฉียบพลันและรุนแรง ขาดออกซิเจน ส่งผลให้อาการทางระบบประสาทและสมองเสื่อมถอย อาการสามารถดีขึ้นเองได้ หากเกิดอาการไม่ดีขึ้นในเวลา 6 เดือนควรรีบพบแพทย์

4. ผลสำรวจหลังปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, มติชนสุดสัปดาห์, infoquest, INN, mcot, thailandplus)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจเรื่องความรู้สึกต่อสถานการณ์ระบาดหลังปีใหม่ พบ 17.8% คิดว่าสถานการณ์จะรุนแรงกว่าเดิม และร้อยละ 27 เชื่อว่ารุนแรงน้อยกว่าเดิม เพราะมีการได้รับวัคซีน มาตรการที่ประชาชนมองว่าสามารถทำได้ดี คือ การงดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภท และงดรวมกิจกรรมรวมกลุ่ม ส่วนมาตรการที่ประชาชนมองว่าทำได้ยาก คือ การงดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท และงดเดินทางไปต่างประเทศ

- นายสมศักดิ์ ศิริวารังสรรค์ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กล่าวว่า ตลาดสดและร้านอาหาร ยังเป็นพื้นที่ที่พบการติดเชื้อ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ ตรุษจีน จุดเสี่ยงของร้านอาหารคือระบบระบายอากาศโดยเฉพาะร้านที่เป็นระบบปิด จึงเน้นย้ำเรื่อง COVID Free setting ผลสำรวจอนามัยโพลเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของร้านอาหาร พบมาตรการที่ได้ดีคือทำความสะอาดโต๊ะที่นั่งทันทีก่อน-หลังใช้บริการ แต่พบปัญหาการนั่งรับประทานอาหารเกิน 2 ชม. และพนักงานยังรับประทานอาหารร่วมกัน

5. เรียกร้องจัดสรรชุดตรวจ ATK ในโรงเรียนต่างจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาล สธ. และศธ. ช่วยเหลือจัดชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอแก่รร.ขนาดเล็กในต่างจังหวัด เนื่องจาก รร.ขาดงบประมาณจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และผู้ปกครองไม่สามารถให้การสนับสนุนได้

6. นักโทษโควิดหลบหนีออกจาก รพ.เกาะสมุย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, topnews

- นายธวัชชัย หรือตุ้มตาม วัย 30 ปี ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ป่วยโควิด 19 หลบหนีออกจาก รพ.เกาะสมุยในสภาพยังมีเครื่องพันธนาการขาทั้งสองข้าง ผบ.เรือนจำประกาศให้รางวัลหากชี้เบาะแสผู้นำสู่การจับกุม

7. คลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded)

- **เชียงใหม่** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 147 ราย นักเรียนใน รร. 20 แห่ง ติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่ติดมาจากผู้ปกครอง / ผอ.รร. โกวิหาร่าง ยืนยันไม่ได้ปกปิดข้อมูลนร.ติดโควิด

- **นครราชสีมา** เผ่าสังเกตุคลัสเตอร์โรงเรียน 6 แห่ง ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 200 ราย/ ตัวแทนกลุ่มศิลปินลิเกพร้อมคณะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมยกเลิกค่าส่งเปิดการแสดง ไม่สอดคล้องความเป็นจริงในสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

- **ประจวบคีรีขันธ์** พิจารณาอนุญาตกรณีบุตรชายนายสาวป ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กับบุตรสาว รมช.กษ. เสนอขออนุญาตจัดงานแต่ง ผู้ร่วมงาน 1 พันคน

- **น่าน** คลัสเตอร์โอมิครอนเพิ่มอีก 140 ราย ลำปาง ติดเชื้อรายใหม่ 58 ราย แม่ฮ่องสอน ผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย ผู้เข้าข่าย ATK 35 ราย สระแก้ว พบคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่อง ครู-นร.ป่วยโควิด เสียสูงจำนวนมาก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก., mcot, js100)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภาพรวมการเปิดให้ลงทะเบียน Thailand Pass วันแรก (1 ก.พ. 65) มีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเข้าไทย จำนวน 29,194 ราย เฉพาะประเภท Test & Go จำนวน 23,660 ราย แนวโน้มจำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ข่าวสด, thailandplus, thebangkokinsight</p> <p>- นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยแรงงานกัมพูชานำเข้าผ่าน MOU ททยอยเข้าไทย 158 ราย อยู่ระหว่างกักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กรในพื้นที่ จ.สระแก้ว อย่างน้อย 7 วัน โดยแรงงานกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีการซื้อกรมธรรม์ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลคุ้มครองโรคโควิด 19 หากตรวจพบคนที่เคยลักลอบเข้าเมืองผิดกม. ส่งกลับทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า รัฐบาลไทย (Dow) ให้แก่ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ รพ.บ้านฉาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์ 1 หมื่นเม็ดแก่ สสจ.สุราษฎร์ธานี</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา-กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการยกเว้นกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชงของประเทศไทย ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ร่างดังกล่าวได้เสนอให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา และจะส่งกลับให้ อย. ก่อนจะลงนามประกาศใช้ ส่วนการเสนอให้ใช้แอปพลิเคชันในการจดแจ้งปลูกกัญชาในครัวเรือน ผู้ประกอบการต้องแสดงความจำนงขึ้นตอนการปลูก วิธีการปลูก หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่ได้มาตรฐาน เน้นย้ำให้ อย. มอบอำนาจให้ สสจ. เป็นผู้ดูแลจัดแจ้งผ่านออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมข้อมูลมากที่สุด</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ชี้แจงกรณีพบมีงาฉีพหลอกลงผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง มีการเรียกร้องค่าเสียหายหลังใบอนุญาต 200,000 บาท และระบุว่าต้องใช้สารสกัดกัญชาและกัญชงจากแหล่งใดด้วยนั้น ว่า อย. ไม่มีการเรียกเก็บเงินแต่อย่างใด หากผู้ประกอบการได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอยู่แล้ว และต้องการจะขยายพื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมสามารถทำได้ทันที โดยยื่นผ่านระบบ e-submission และจะได้รับการสกัดหลังใบอนุญาตผ่านระบบอัตโนมัติทันที</p> <p>- พล.ต.ต.นพดล ศรีสำราญ รอง ผบ.ปส. กล่าวว่า การปลดพืชกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดประเภท 5 นั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งกำหนดให้ควบคุมเฉพาะสารสกัดจากทุกส่วนของกัญชาและกัญชง โดยประกาศฯ จะมีผลใช้บังคับเฉพาะในส่วนสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อรอกระบวนการออกกฎหมายควบคุมกัญชาและกัญชงให้มีผลใช้บังคับก่อน ขณะนี้กฎหมายที่ควบคุมกัญชาและกัญชงเดิมยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังไม่สามารถปลูกหรือเสพได้โดยไม่ได้ใบอนุญาต ส่วนการใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม จนกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะมีผลบังคับใช้ และมีการควบคุมเท่าที่จำเป็นตามร่างกฎหมายที่จะออกมาใหม่</p>	
<p>เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพยาบาล รพ.อัมพาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นายธนิตพล ไซยันทน์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ น.ส.ปณณวีร์ ศรีดวงแปง (น้องอุ้ม) พยาบาลโรงพยาบาลอัมพาง ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถพยาบาลฉุกเฉินนำส่งผู้ป่วยชนกับรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายแม่สอด-อัมพาง อ.แม่สอด จ.ตาก สำหรับความคืบหน้าอาการตามประกาศของโรงพยาบาลราชวิถีอาการผู้ป่วยจากการ CT scan พบว่าอาการสมองบวมลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>	-
<p>รพ.พัฒนาการเด็กเชิงรุก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต และกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมมือกันพัฒนาโมเดล "หนึ่งบ้าน หนึ่งโรงพยาบาล (One House One Hospital)" ร่วมมือดูแลทางสังคมและจิตใจระหว่างบ้านพักเด็ก ครอบครัว และโรงพยาบาลในทุกจังหวัด ช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลช่วยเหลือปัญหาด้านจิตสังคมในเด็กและเยาวชน ซึ่งพบว่าเด็กทั้งหมดมีสภาพจิตใจและการปรับตัวที่ดีขึ้น ครอบครัวสามารถดูแลเด็กต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และพัฒนาบริการเชิงรุกด้วย "รถเพื่อนใจ" เป็นรถส่งเสริมพัฒนาการและให้การดูแลจิตใจเด็กและเยาวชนในเชิงรุก เพื่อให้เด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้</p>	
<p>สั่งปิดโรงงานไส้กรอกมีส่วนผสมของวัตถุกันเสีย สื่อที่นำเสนอ : มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากกรณีพบเด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังรับประทานไส้กรอกแล้วมีอาการภาวะที่มีสารไปจับเม็ดเลือดแดงแทนออกซิเจนจนทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนนั้น ออย. ร่วมกับ บก.ปคบ.และ สสจ. พบแหล่งผลิตอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เบื้องต้นพบเป็นสถานที่ไม่ได้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ แต่มีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาทิ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ จากการสอบสวนเจ้าของโรงงานรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกตามที่เป็นข่าวจริง พบความผิด 3 ประเด็นคือ 1.สถานที่ผลิตไม่ผ่าน GMP 2.ใช้ฉลากไม่ถูกต้องไม่มี ออย. และ 3.เก็บสินค้าส่งตรวจแล็บเพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนทั้งไนไตรต์เบนโซอิกแอซิด และสีผสมอาหาร หากพบว่ามีความเกินมาตรฐานก็จะมี ความผิดเรื่องอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นอาหารหรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถร้องเรียนที่สายด่วน ออย. 1556 หรือ สสจ. ทั่วประเทศ</p>	
<p>พ.ร.บ.พีชกระท่อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>-ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมวาระการพิจารณาลงมติแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.พีชกระท่อม ซึ่งหาก ส.ส. เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมถือว่าร่างฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยผลการประชุมเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการห้ามโฆษณาซื้อ-ขายกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์กระท่อมโดยวิธีขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นการล็อกไม่ให้พีชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เนื่องจากสังคมก้าวสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พีชกระท่อมเป็นยา สารสกัดจากใบกระท่อมมีฤทธิ์แก้ปวด จึงเห็นควรตั้ง กมธ.ร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงต่อไป และลงความเห็นให้สภายินตามร่างเดิมที่ให้ผู้ขายออนไลน์ได้</p>	
<p>สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Newtv</p> <p>- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เห็นด้วยกับนโยบาย สธ. ที่ยกระดับบริการสุขภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ฟอกไตฟรี ผ่านการพิจารณาโดยแพทย์ในสถานพยาบาลเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข เป็นการลดภาระประชาชน คนไทยได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- เห็นด้วยกับรัฐบาลที่เพิ่มงบประมาณให้กับกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย ครม. อนุมัติกรอบงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2566 วงเงินรวม 209,444 ล้านบาท และขึ้นขมนโยบายที่ให้ผู้ป่วยโรคไตสิทธิบัตรทองเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการล้างไตผ่านช่องท้อง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระประชาชน</p>	
<p>อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test และออกหน่วยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ 25 รพ.สต.เครือข่าย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ศักยภาพ และทักษะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test แก่บุคลากร รวมทั้งการออกหน่วยบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีแก่สตรีที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของ รพ.สต.เครือข่าย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช</p>	
<p>เตือนภัยพยาธิปอดหนู สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ PPTV เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ Sanook</p> <p>- ดร.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ วิชาการผอ.รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงพบผู้ป่วยโรคพยาธิปอดหนูขึ้นตา ทำให้ตาขาวบอด 1 ข้าง เป็นรายแรกของ จ.พิษณุโลก โดยได้ให้ยาฆ่าพยาธิและยาลดอักเสบ จากนั้นทำการผ่าตัดจนสามารถนำตัวพยาธิออกมาจากตา พบเป็นพยาธิปอดหนู โดยหลังผ่าตัดตาข้างขวาของผู้ป่วยไม่สามารถกลับมามองเห็นได้ เนื่องจากพยาธิได้ซ่อนไขไปยังจอประสาทตา ทำให้จอประสาทตาอักเสบเป็นหนองและบอดสนิท ซึ่งจะติดตามอาการ และตรวจหาพยาธิในตำแหน่งอื่นของร่างกายต่อไป</p>	